

# NỬA THẾ KỶ BẢO QUẢN, GIỮ GÌN THI HÀI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thiếu tướng CAO ĐÌNH KIỂM  
Chính ủy Bộ Tư lệnh Lãng

*Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thiêng liêng và trọng trách lớn lao mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân đội, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đoàn 969 (gọi tắt là Bộ Tư lệnh Lãng). Trải qua 50 năm, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đang được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất.*

**L**ỊCH sử mãi mãi ghi nhớ 9 giờ 47 phút ngày 02-9-1969 (tức ngày 21-7 năm Kỷ Dậu), ngày mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bầu bạn trên khắp thế giới phải từ giã một con người vĩ đại. Đó là Hồ Chí Minh.

Sau khi Người qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân là giữ gìn lâu dài thi hài Bác và sớm xây dựng Lăng của Người, để tên tuổi, hình ảnh, sự nghiệp vĩ đại và công lao to lớn của Người mãi khắc ghi vào con tim, khối óc của mỗi người dân đất Việt, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết nghị "Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người". Nhiệm vụ thiêng liêng đó được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao cho Quân đội, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Lãng.

50 năm qua, với ý thức trách nhiệm cao, niềm vinh dự đặc biệt, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Đơn vị nối tiếp nhau luôn trung thành tuyệt đối với Đảng và Bác Hồ, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được tin tưởng giao phó.

Có được kết quả đó là do Đảng ủy Đoàn 969, Bộ Tư lệnh Lãng luôn tiến hành đồng bộ các nội dung, giải pháp, trước hết là *thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về niềm vinh dự, tự hào* trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Việc giữ gìn thi hài Bác và xây dựng Lăng thể hiện tình cảm, niềm tin, lòng tôn kính đời đời biết ơn đối với Người, góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, sự nghiệp cách mạng của Người; phù hợp với truyền thống, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", đáp ứng nguyện vọng của nhân dân ta là luôn được tận mắt trông thấy Người; đặc biệt là đồng bào, chiến sĩ miền Nam khi đó đang ngày đêm trực tiếp đối mặt với quân thù, chưa một lần được gặp Bác. Yêu cầu đặt ra đối với những người được thực thi nhiệm vụ là phải am hiểu sâu sắc về thân thể, sự nghiệp của Người; từ đó, tin tưởng và làm theo Bác với cả tình cảm, trách nhiệm và niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Vì thế, Đảng ủy Đoàn 969, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ học tập những bài nói, bài viết, câu chuyện kể,... về thân thể, sự nghiệp Bác Hồ; tổ chức trao đổi, tọa đàm, diễn đàn, định hướng tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ cho các đối tượng.



Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tham quan di tích lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; qua đó, cập nhật kiến thức thực tiễn, hiểu sâu hơn và yêu quý Người hơn. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh còn phát huy hoạt động của Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng và hệ thống truyền thanh, truyền hình để tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của Người; xây dựng phim tư liệu, xuất bản sách, các ấn phẩm văn hóa; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng. Qua đó, tình cảm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và nhân dân đối với Bác ngày càng sâu sắc hơn, thúc đẩy mọi người nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Làm thế nào để giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện đất nước có nhiều khó khăn? Không những thế, đây còn là việc mới và khó. Đó là câu hỏi luôn đặt ra cho các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Lăng. Để vượt qua khó khăn đó, Đảng ủy Đoàn 969, *luôn quán triệt sâu sắc quan điểm độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ chính trị đặc biệt*. Để giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác y tế luôn được cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm cách, tỉ mỉ, thận trọng, chính xác, đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra sai sót. Nhưng khoa học giữ gìn thi hài là một lĩnh vực mới, hết sức khó khăn, phức tạp. Đối với Việt Nam, một quốc gia ở vùng nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm, kinh tế còn nghèo, lại đang tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, khó khăn càng lớn hơn gấp bội. Với lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và sự giúp đỡ to lớn của Nhà nước Liên Xô, 50 năm qua, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay tại Tổ quốc yêu dấu của Người đã được Tổ Y tế đặc biệt, sau đó là

Đoàn 69 - tiền thân của Bộ Tư lệnh Lăng ngày nay - triển khai thực hiện tốt ngay từ những giờ đầu, ngày đầu, tháng đầu. Cùng với đó, cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế luôn nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa công tác y tế và công tác kỹ thuật trong việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cải tiến trang thiết bị trong nhiệm vụ làm thuốc, pha chế dung dịch, bảo đảm thi hài Bác luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Nhiều đề tài nghiên cứu và các sáng kiến đã góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho nhiệm vụ trước mắt và cơ bản, lâu dài. Đơn vị đã giữ vững và tăng cường mối quan hệ hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu y sinh Mát-xcơ-va; tích cực, chủ động mở rộng hợp tác với các cơ sở khoa học trong và ngoài nước thực hiện nội dung nghiên cứu về "Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Thực hiện Đề án 2341 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 22-12-2010 và Nghị quyết 122, ngày 08-3-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Lãnh đạo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới", những năm qua, Đơn vị đã đẩy nhanh đầu tư xây dựng tiềm lực về con người, cơ sở vật chất, xây dựng Viện 69 trở thành viện nghiên cứu chuyên ngành, chính quy, khoa học, hiện đại. Cùng với đó là nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật, từng bước học tập nắm bắt quy trình, kỹ thuật vận hành, khai thác thiết bị công trình an toàn, bảo đảm tốt các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác y tế, nắm bắt công nghệ tiên tiến, tự động hóa, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, Đơn vị đã làm chủ quy trình làm thuốc, pha chế thành công dung dịch và sản xuất bộ quần áo đặc biệt cho thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây là sự đánh dấu bước phát triển, trưởng thành của Đơn vị, là kết quả to lớn của quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học, khẳng định khả năng làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Vấn đề có ý nghĩa quyết định đến những thành công trên là phải *thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao*. Đây là việc mà Thường vụ, Đảng ủy Đoàn 969 và cấp ủy các cấp luôn chú trọng, từ đó có nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì thực sự tiên phong gương mẫu. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị, các tổ chức quần chúng vững mạnh. Nội bộ đoàn kết, thống nhất; tình hình tư tưởng chính trị ngày càng được củng cố, tăng cường. Cùng với đó, Đảng ủy Đoàn 969, đã đề ra những chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chú trọng xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, theo hướng chính quy, mẫu mực, gọn mạnh; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó.

Việc giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong suốt 50 năm qua có ý nghĩa chính trị, lịch sử to lớn, khẳng định quyết định đúng đắn của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, thực sự đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta khi được đến chiêm ngưỡng, viếng Bác, thể hiện lòng biết ơn vô hạn, sự kính trọng đối với Người. Lăng Bác tại Quảng trường Ba Đình là không gian thiêng liêng, nơi hội tụ niềm tin, tình cảm của toàn dân tộc đối với Hồ Chủ tịch kính yêu. Vinh dự, tự hào là lực lượng tin cậy, trung thành tuyệt đối của Đảng, Nhà nước, Quân đội, 50 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng cũng luôn thể hiện được bản lĩnh, ý chí sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ghi nhận thành tích đó, năm 2004, Bộ Tư lệnh Lăng vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; tập thể cán bộ khoa học kỹ thuật và y tế được tặng giải thưởng Nhà nước về Cụm công trình khoa học công nghệ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2000) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt, xứng đáng với niềm vinh dự, trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. ❖

## **Bộ đội Tăng thiết giáp tập trung nâng cao sức mạnh...**

*(Tiếp theo trang 23)*

trên các đảo, đảm bảo tiện phối hợp, hiệp đồng với bộ binh cơ động đánh địch trên các hướng, địa bàn theo quyết tâm, phương án tác chiến; tổ chức, sử dụng lực lượng Tăng thiết giáp của các quân khu, quân đoàn, Quân chủng Hải quân trong thực hiện các nhiệm vụ tác chiến. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ

đột kích chiến đấu và các nhiệm vụ khác theo hướng linh hoạt, đầy đủ, kịp thời.

Thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, nhất là sức mạnh đột kích, đảm bảo cho Bộ đội Tăng thiết giáp hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu, xứng đáng với truyền thống "*Đã ra quân là đánh thắng*". ❖